



ที่ ศธ 0513.30301/ว. 3719

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

199 ต.ทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 20230

6 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน หรือนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ โดยมีกำหนดการต่างๆดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.smartsociety.com> หรือ <https://www.facebook.com/SmartsSociety> หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-38-352-380 ต่อ 2857

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานของท่านจะให้ความสนใจร่วมส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
โทร/โทรสาร 038-352-380

11 ธ.ค. 2558

โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 6

(The National and International SMARTS Conference 6)

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการองค์ความรู้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลายๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ เมื่อการวิจัยเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการพัฒนาประเทศ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป การทำวิจัยจึงต้องมีการเผยแพร่ผลงานเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ทั้งในหมู่ผู้ทำงานวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงร่วมกันจัดการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6 (The National and International SMARTS Conference 6) เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารจัดการ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระได้อีกเวทีหนึ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ในสาขาวิชาของตนและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการกระตุ้น และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016”
The 6th National SMARTS Conference: Asian Identities 2016

วันและสถานที่จัดงาน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อัตราค่าลงทะเบียน

- บุคคลทั่วไป : 2,000 บาท
- บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนก่อน 15 มกราคม 2559 : 1,500 บาท
- นักศึกษาและบุคลากรในเครือข่าย : 1,000 บาท

ขอสงวนสิทธิ์การชำระเงินคืนทุกกรณี

สาขาที่เปิดรับบทความ

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี
การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ และการศึกษา

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

กำหนดการ	ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม	14 ธันวาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
ลงทะเบียนและชำระเงิน	14 ธันวาคม 2558 - 15 เมษายน 2559
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม	6 พฤษภาคม 2559
แจ้งผลการปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ	20 พฤษภาคม 2559
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว	25 พฤษภาคม 2559
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6	17 มิถุนายน 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : smarts@smartsociety.com

ฝ่ายลงทะเบียนและรับสมัคร

คุณจิราพร เจนคง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โทรศัพท์ 038-352-380 ต่อ 2857 , 092-5802014

โทรสาร 038-352-380



ช่องทางการสมัคร

<http://www.smartsociety.com>

[facebook.com/SmartsSociety](https://www.facebook.com/SmartsSociety)

